



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15459

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 25.91 Ad Value: 28,501

PRValue (x3): 85,503

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คาส.ค.นำร่องเสฟพืชกระท่อม ใน 135หมู่บ้านศึกษาทางแพทย์

คาส.ค.นำร่องเสฟพืชกระท่อม ใน 135หมู่บ้านศึกษาทางแพทย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หรือร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้สภาพิจารณาต่อไป แต่ขออย่าว่าขณะนี้พืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต ยังเป็นความผิดเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสามารถเสฟและปลูกพืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้ว

“เพื่อเตรียมการระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่ผลบังคับใช้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หมู่บ้านและชุมชน สำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการพืชกระท่อมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ให้สามารถครอบครองและเสฟได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้เตรียมประกาศ 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 10 อำเภอ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมผ่านกลไกการควบคุมในชุมชน เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเป็นการศึกษาถึงการใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางการควบคุมที่จะนำมาใช้หลังการปรับสถานะพืชกระท่อมในอนาคตด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสฟและการครอบครองพืชกระท่อมในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มี ความผิด” นายนิยมกล่าว

นายนิยมกล่าวว่า คาดว่าช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ก่อนเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สธ.ลงนามและประกาศใช้ต่อไป คาดว่าทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมนี้

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ขออย่าว่าขณะนี้พืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย นโยบายการปรับสถานะพืชกระท่อมนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1386 ซึ่งข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้สำนักงาน ป.ป.ส. เห็นถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอความร่วมมือร่วมเป็นหูเป็นตากับทางราชการ หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง